



Mục lục

Siêu năng lực giữ an ninh cho ngôi nhà mình	5
Siêu Anh Hùng Giữ Khóa	11
Vì một thế giới KHÔNG Trượt-Vấp-Ngã	18
Chung sống hòa bình với Thần Lửa	26
Xóa tan nỗi sợ Thần Điện	34
Lớp sơ cứu thần tốc của bác sĩ Siêu Nhân	40
Khi Siêu Nhân ở nhà một mình	53
Cảnh giác với những vị khách không mời	61
Nói KHÔNG với người lạ	66
Yêu thương thì phải hành động	74



Siêu năng lực giữ an ninh cho ngôi nhà mình

Xin chào cậu, tớ tên là Siêu Nhân! Ai cũng có một truyền thuyết về cái tên của mình, tớ cũng không ngoại lệ. Bố tớ kể rằng từ bé bố đã rất thích hình tượng các siêu anh hùng - những nhân vật cực kì khỏe mạnh, có khả năng bảo vệ mọi người trước các thế lực xấu xa. Vì vậy bố nhất định sau này lớn lên sẽ làm nghề gì đó liên quan tới siêu nhân. Đúng như mong muốn, bố tớ hiện tại đang là họa sĩ truyện tranh chuyên vẽ các bộ truyện về siêu anh hùng. Niềm yêu thích siêu nhân của bố mãnh liệt tới nỗi ngay khi biết mẹ đang mang tớ trong bụng, bố đã không chần chừ chọn ngay cái tên Siêu Nhân cho tớ. Thế nhưng không phải chỉ vì yêu thích siêu anh hùng nên bố mới chọn cái



tên này đâu. Bố hi vọng tớ sau này sẽ là một bạn nhỏ khỏe mạnh, có thể bảo vệ chính bản thân, những người thân yêu và bảo vệ ai yếu hơn mình nữa đó.

Sau khi nghe sự tích li kì về tên mình, tớ càng thấy cái tên Siêu Nhân oách hơn nhiều lần luôn! Không mắc cỡ với cái tên ấy, ngay từ bé tớ đã có thể bảo vệ cả nhà đấy! Cậu không nghe lầm đâu, tớ bảo vệ an toàn của gia đình bằng cách giữ an ninh cho ngôi nhà. Đến đây chắc cậu thắc mắc giữ an ninh cho ngôi nhà là như thế nào phải không?

Giữ gìn an ninh cho ngôi nhà không phải điều gì khó khăn đâu. Mỗi ngày tớ đều thực hiện các công việc nhỏ nhưng có võ như buổi tối kiểm tra cửa đã khóa chưa,



Dọn dẹp đồ chơi gọn gàng.



sau khi chơi xong thì dọn dẹp đồ chơi gọn gàng... để bảo vệ an toàn cho người thân. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà! Quan trọng nhất, giữ an ninh cho ngôi nhà còn là bảo vệ an toàn bản thân khi ở nhà một mình, không có người lớn bên cạnh.

Bố tớ thường xuyên tăng ca, ngay cả vào cuối tuần. Còn mẹ tớ mỗi sáng đều đi chợ. Tớ hay phải ở nhà một mình. Dẫu vậy, từ khi biết cách giữ gìn an ninh ngôi nhà, tớ không còn sợ ở nhà một mình nữa. Tớ có thêm kinh nghiệm và nghĩ ra các tuyệt chiêu hay ho. Cứ mỗi lần như thế tớ đều khoe bố mẹ. Đương nhiên bố mẹ cực kì tự hào về tớ rồi! Chưa hết, tớ cũng hay kể những trải nghiệm đó cho bạn bè, bày các cậu í cách giữ an ninh

cho ngôi nhà mình. Bạn bè tớ sau khi nghe xong ai nấy đều tròn xoe mắt ngưỡng mộ, công nhận tớ đúng là siêu nhân luôn.

Hãy cùng tớ học cách giữ gìn an ninh cho ngôi nhà để bảo vệ cả gia đình lẫn bản thân nhé! Chắc chắn cậu sẽ rất tự hào về siêu năng lực này!

